



St Leonard's College

An education for life.

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายปี 2024 สำหรับนักเรียนนานาชาติ



ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายปี 2024 สำหรับนักเรียนนานาชาติ

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ทางวิทยาลัยจะคิดค่าธรรมเนียมการสมัคร AU\$300 ณ เวลาขึ้นใบสมัคร ค่าธรรมเนียมนี้จะไม่สามารถเรียกคืนเงินหรือโอนได้

ค่าธรรมเนียมการรับเข้า

ทางวิทยาลัยจะคิดค่าธรรมเนียมการรับเข้า AU\$2400 ณ เวลาที่มีการรับรองหนังสือตอบรับ (letter of offer) ค่าธรรมเนียมนี้จะไม่สามารถเรียกคืนเงินหรือโอนได้

ค่าธรรมเนียมการศึกษารายปี

ปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษา (ระยะเวลาการศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 1 ประกอบด้วยเทอมที่ 1 และ 2 และเริ่มในปลายเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน โดยมีการปิดกลางภาคในเดือนเมษายน ภาคการศึกษาที่ 2 ประกอบด้วยเทอมที่ 3 และ 4 และเริ่มในเดือนกรกฎาคมไปจนถึงช่วงต้นเดือนธันวาคม โดยมีการปิดกลางภาคในเดือนกันยายน

ทางวิทยาลัยจะเรียกเก็บเงินมัดจำค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับระยะเวลาการศึกษาแรกของการลงทะเบียน (50% ของค่าธรรมเนียมการศึกษารายปี) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้ในหนังสือตอบรับ ณ เวลาที่มีการรับรองหนังสือตอบรับ

หลังจากนั้นจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หนึ่งเทอมล่วงหน้าเป็นจำนวนเท่า ๆ กันสองงวดต่อปี สามารถดูปฏิทินการศึกษาได้ที่ [ปฏิทินการศึกษาปี 2024](#) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สามารถชำระได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ออกบัญชีเรียกเก็บ และอาจมีการทบทวนและปรับเป็นรายปี

ระดับชั้นปี	ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายปี 2024 (AU)
ขั้นเตรียมประถม	\$28,443
1	\$32,328
2	\$32,328
3	\$36,242
4	\$36,242
5	\$39,222
6	\$39,222
7	\$45,383
8	\$50,289
9	\$50,289*
10	\$50,635
11	\$53,609
12	\$52,906

*ไม่รวมค่าธรรมเนียม CUE Big Experience (ประมาณ \$4000-\$6000) สำหรับนักเรียนชั้นปี 9 (ม.3) และค่าเดินทางไปแคนเบอร์รา (ประมาณ \$1,500)

*ค่าธรรมเนียมการศึกษารายปีครอบคลุมทั้งโปรแกรมหลักในหลักสูตรและร่วมหลักสูตร มีรายละเอียดสิ่งที่ครอบคลุมอยู่ในเงื่อนไขธุรกิจของวิทยาลัย

นักเรียนท้องถิ่น ชาวออสเตรเลียและผู้ถือวีซ่าผู้พำนักชั่วคราวและถาวรควรอ่านรายละเอียดในเว็บไซต์ของวิทยาลัยเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

การประกันสุขภาพ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาลออสเตรเลีย นักเรียนนานาชาติจะต้องซื้อประกันสุขภาพส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาของวีซ่านักเรียนของตนก่อนที่จะมาถึงออสเตรเลีย

วิทยาลัยเซนต์ลีโอนาร์ดจะจัดการซื้อประกันนี้ในราคา AU\$692 ต่อปี (หรือตามคำแนะนำจาก BUPA ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่วิทยาลัยเลือก) ในนามของนักเรียนและจะออกใบแจ้งหนี้ค่าประกันนี้ ณ เวลาที่ออกหนังสือตอบรับ

สำหรับนักเรียนที่เรียนต่อเนื่องที่วิทยาลัยจะมีการเรียกเก็บค่าประกันรายปีเป็นเงิน AU\$692 (ราคาประเมินในปัจจุบัน) เมื่อถึงกำหนดต่ออายุความคุ้มครอง

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ

อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับโปรแกรมที่ไม่ใช่แกนหลักหรือวิชาเลือก เช่น ค่าวันหยุดที่ไม่ใช่ภาคบังคับ หรือการเรียนดนตรีส่วนตัว มีรายละเอียดรายการโปรแกรมที่ไม่ใช่แกนหลักอยู่ใน [เงื่อนไขธุรกิจของวิทยาลัย](#)

โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนที่วิทยาลัยเซนต์ลีโอนาร์ดอื่น ๆ ได้แก่ ค่าเครื่องแบบนักเรียน หนังสือและเครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องดนตรีที่อาจจะต้องใช้

นอกจากนี้ วิทยาลัยยังมีรูปแบบการจัดการหาเทคโนโลยีของนักเรียนแบบ 'นำอุปกรณ์ของคุณมาเอง (BYOD)' อีกด้วย นักเรียนในชั้นปี 10 ถึงชั้นปี 12 (ม. 4 ถึง ม. 6) สามารถเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับความต้องการของตนที่สุดได้ ส่วนนักเรียนในชั้นปี 9 (ม. 3) และต่ำกว่าจะต้องมี iPad

สามารถดูข้อกำหนดขั้นต่ำของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ที่ learn.stleonards.vic.edu.au/ipad

รายการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าครองชีพอื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดส่วนตัว ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายด้านการบันเทิงและเงินติดกระเป๋า

สรุปค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปี 2024 (ตัวอย่าง)

ค่าธรรมเนียม	จำนวน (AU)
ค่าธรรมเนียมการสมัคร*	\$300
ค่าธรรมเนียมการรับเข้านักเรียนนานาชาติ*	\$2,400
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ชั้นปี 12 - ม. 6)	\$52,906
ค่าประกันสุขภาพ	\$692
รวม	\$56,298
เงินสมทบกองทุนอาคารสถานที่ (ตามความสมัครใจ)	\$460

*ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าเข้าชมเป็นการชำระเงินครั้งเดียวและชำระ ณ เวลาที่ลงทะเบียน

วิธีการชำระเงิน

สามารถชำระเงินเป็นสกุลเงินออสเตรเลียโดยวิธีต่อไปนี้:

- บีเพย์ (BPay)
- บัตรเครดิต - (รับเฉพาะมาสเตอร์การ์ดและวีซ่าเท่านั้น ไม่รับบัตรเครดิตจากต่างประเทศ)
- บัตรเดบิตหรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยไม่รับการชำระด้วยเงินสด

นโยบายการคืนเงิน

จะไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมการสมัครและลงทะเบียนได้หากมีการยกเลิกใบสมัครของนักเรียน

1. ในกรณีที่มีการเพิกถอนการลงทะเบียนเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลามากกว่าหนึ่งเทอมก่อนเริ่มเรียน สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าประกันสุขภาพและค่าธรรมเนียมโฮมสเตย์ได้โดยหักค่าธรรมเนียมการยกเลิก \$1,000 ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมการรับเข้าไม่สามารถเรียกคืนหรือโอนได้
2. ในกรณีที่มีการเพิกถอนการลงทะเบียนเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาน้อยกว่าหนึ่งเทอมก่อนเริ่มเรียน ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมการรับเข้าและ 25% ของค่าธรรมเนียมการศึกษาจะไม่สามารถเรียกคืนหรือโอนได้ ส่วนค่าประกันสุขภาพและค่าธรรมเนียมโฮมสเตย์นั้น สามารถเรียกคืนได้
3. ในกรณีที่มีหลักฐานมาแสดงว่ากระทรวงกิจการภายในของออสเตรเลียปฏิเสธวีซ่า สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา รายปี ค่าประกันสุขภาพและค่าธรรมเนียมโฮมสเตย์ได้ ค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมการรับเข้าไม่สามารถเรียกคืนหรือโอนได้
4. หลังจากเริ่มการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนที่วิทยาลัยแล้วและไม่มีการแจ้งการยกเลิกให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลาหนึ่งเทอม (ต้องแจ้งภายในวันแรกของเทอมก่อนหน้า) จะมีการคิดค่าปรับเทียบเท่ากับค่าธรรมเนียมหนึ่งเทอม
5. หากสถานภาพทางวีซ่าของนักเรียนเปลี่ยนไป (เช่น กลายเป็นผู้อยู่อาศัยชั่วคราวหรือถาวร) จะยังคงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนนานาชาติเต็มจำนวนในระหว่างภาคการศึกษานั้น
6. การคืนเงินทั้งหมดจะกระทำในเงินสกุลดอลลาร์ออสเตรเลียและจะจ่ายให้กับบุคคลที่เป็นผู้ชำระเงินในตอนแรก
7. ในการขอคืนเงิน ครอบครัวจะต้องแจ้งให้ผู้จัดการฝ่ายรับเข้าศึกษาทราบถึงเจตนาที่จะยกเลิกการลงทะเบียนเรียนและขอคืนเงินเป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากได้รับการแจ้งแล้ว หากได้รับอนุมัติจะดำเนินการและสรุปผลการคืนเงินภายในเวลาหกสัปดาห์นับจากวันที่ได้รับ
8. ข้อตกลงนี้มีได้ยกเลิกสิทธิของทางวิทยาลัยที่จะดำเนินการขั้นต่อไปในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ค้างชำระต่อวิทยาลัย
9. ข้อตกลงนี้และความพร้อมของกระบวนการร้องเรียนและอุทธรณ์ของวิทยาลัย มิได้ยกเลิกสิทธิของนักเรียนในการดำเนินการภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย